



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน
เพื่อประเมินเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0802.4/ว 2178-2179 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 ได้แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยในส่วนของ การเลื่อนนอกกระบวนวิทยุได้กำหนดไว้ว่าบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมก่อนส่งผลงานประเมินและให้ประกาศผลการพิจารณาอย่างเปิดเผยโปร่งใส รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผล นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เข้ารับการประเมินบุคคล โดยให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้ไม่ก่อนวันที่ได้รับผลงาน หลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผลงานและไม่ก่อนวันที่ข้าราชการผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน

ทั้งนี้ หากมีผู้ใดทักท้วงหรือสงสัยในส่วนของคุณสมบัติหรือเค้าโครงเรื่องผลงานของผู้รับการประเมินสามารถทักท้วงได้ด้วยตนเอง ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผล ได้ที่กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง และระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2243-6636 กรณีที่มีผู้ทักท้วงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยเร็ว หากพบว่าข้อทักท้วงมีมูลจะรายงานต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพื่อดำเนินการทางวินัย แต่ถ้าหากตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าผู้ทักท้วงมีข้อทักท้วงในทางกลับแกลงหรือไม่สุจริตจะรายงานให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ดำเนินการตรวจสอบผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริงแล้วดำเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

(นายไพรัตน์ สกลพันธุ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน
เพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ชื่อผลงาน
1	นาย สาวิตต์ หลวงประทุม	นสจ.	กำแพงเพชร	1. การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นของ อปท. 2. การดำเนินงานตามโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภา อบต. จ.กำแพงเพชร
2	นาง แสงเดือน ธิป้อ	นสจ.	ลำปาง	1. การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี 2552 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลของ สดจ.ลำปาง
3	นาย กิตติกร พิบูลย์เศรษฐ์	นสจ.	สุราษฎร์ธานี	1. การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 2. การตรวจแนะนำและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
4	นาย สุพจน์ ประยงค์หอม	นสจ.	สกลนคร	1. ทหารอเนก อบต. ไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. แนวคิดการปรับปรุงงานด้านการพิจารณาขอลงโทษผู้ทิ้งงานการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.
5	นาง ไพลิน แก้วสืบ	นสจ.	เชียงราย	1. การประกวด อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2552 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.
6	น.ส. วิจักขณา บุนนาค	นจท.	สน.บค.	1. โครงการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2553 2. การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาให้แก่ อปท.
7	น.ส. รัตนะ สุขพร	นวช.กง.	สุราษฎร์ธานี	1. การปฏิบัติงานด้านพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา 2. การพัฒนาและปรับปรุงระบบการตรวจสอบการเงินบัญชี และการพัสดุของ อปท.
8	นาง ณิชกมล โพธิ์ทอง	นวช.กง.	ราชบุรี (ปฏิบัติหน้าที่ เพชรบุรี)	1. การจัดทำบัญชีตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ผ่าน Excel Loader 2. การปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการปฏิบัติงานของ อปท.

Doon

Emu